

HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **Một Ngày 30/4 Thứ Hai Ở Miền Nam** của HCA. Hội chân thành cảm tạ tác giả. Kính mời. **Trân trọng.**



MỘT NGÀY 30/4 THỨ HAI Ở MIỀN NAM

“Tiến về Sài-Gòn ta chiếm nhà mặt tiền”

(Nhạc chế)

Người miền Nam đã mất tất cả sau ngày 30/4/1975 khi mà đoàn quân cộng sản miền Bắc với xe tăng, đại pháo của Trung-Cộng, Nga-Sô và sự thờ ơ của cả thế giới, tiến chiếm Sài-Gòn. Nhà cửa, xí nghiệp, ngân hàng, tài sản của người quốc gia miền Nam lọt

vào tay các đảng viên cộng sản, chủ nhân những thứ đó, lớp bị đày đi kinh tế mới, lớp vào tù.

Đó là hồi kết “tập 1” của cuộc chiến Nam Bắc giữa Cộng-Sản và Quốc-Gia hay giữa Việt-Nam Dân-Chủ Cộng-Hoà và Việt-Nam Cộng-Hoà.

Sau khi đã “thống nhất” được đất nước, quyền bính cả nước nằm trong tay đảng cộng sản. Tất cả các chức vụ trong bộ máy chính quyền đều do đảng viên cộng sản nắm giữ từ một anh công an khu vực đến ông chủ tịch nước. Có quyền lực thì có tài sản. Do đó nảy sinh sự tranh chấp quyền lực giữa Bắc-Cộng và Nam-Cộng. Cao điểm của cuộc đấu đá này là việc tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đối đầu với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi tranh nhau chức tổng bí thư đảng cộng sản Việt-Nam năm 2016. Kết quả Trọng thắng thế và Dũng lui vào bóng tối để làm “người tử tế”. Trọng khẳng định chỉ có người miền Bắc có “nỳ nuận” (như ông ta!) mới xứng đáng làm tổng bí thư đảng. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, trong tứ trụ chỉ còn một người miền Nam là bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong chức vụ chủ tịch quốc hội trong khi ở nhiệm kỳ trước có tới hai người miền Nam: Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang. Và sau đại hội đảng 13 thì không còn một người miền Nam nào trong tứ trụ.

Trong nền “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” ở Việt-Nam hiện nay dù sao miền Nam, đặc biệt là Sài-Gòn thừa hưởng cách làm ăn ngày trước nên trở thành trung tâm kinh tế, tài chánh của cả nước. 85% ngân sách của Sài-Gòn phải chu cấp cho trung ương Hà-Nội.

Nhưng đám Bắc-Cộng vẫn chưa bằng lòng, chúng vẫn thềm thường miếng bánh miền Nam. Dù đã búng đám Nam cộng như Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Lê Thanh Hải ra khỏi hệ thống quyền lực trong đảng, nhưng ảnh hưởng của họ trong miền Nam vẫn còn rất lớn nên đầu sỏ Nguyễn Phú Trọng của Bắc-Cộng rất tức tối tìm cách trừ khử họ nguy trang trong “chiến dịch chống tham nhũng”. Nhưng cho tới nay, Nguyễn Phú Trọng chỉ “tóm” được một số đàn em của họ cho vào tù như Trần Bắc Hà, Nguyễn Bắc Sơn, Tất Thành Cang, Nguyễn Thành Tài...

Sau khi vào Nam chỉ thị Nguyễn Văn Nên, bí thư thành phố Sài-Gòn những việc phải làm và kế đó họp hội nghị trung ương 6 để bàn bạc “chiến dịch Nguyễn Phú Trọng” (giống như chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975) “giải phóng” miền Nam khỏi tay đám Nam-Cộng để cướp tài sản của những nhà giàu mới ở miền Nam.

Ngày 8/10/2022 là một ngày 30/4 thứ hai sau ngày 30/4 thứ nhất năm 1975. Nguyễn Phú Trọng cho bắt bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát mà người ta cho là sên sau của nhóm Nam-Cộng, đặc biệt là của Lê Thanh Hải.

47 năm sau chiến thắng trong cuộc chiến Nam-Bắc, cộng sản miền Bắc vẫn chưa nuốt trọn được miền Nam về mọi mặt. Lối sống, cách làm việc, thú giải trí... của người miền Nam vẫn tồn tại dù “bên thắng cuộc” cố gắng đồng hoá với miền Bắc. Họ vẫn có cuộc sống hào phóng, vẫn kinh doanh, sản xuất thành công, vẫn thích nghe nhạc vàng, vẫn mê xem cải lương...

Vì vậy lần này, Nguyễn Phú Trọng nhứt quyết phải triệt hạ đám Nam-Cộng còn nắm giữ nguồn tài sản lớn thông qua những tập

đoàn kinh doanh ở miền Nam. Mục tiêu đầu tiên là tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan.

Sau khi bắt bà Lan, Nguyễn Phú Trọng tịch thu ngân hàng SCB mà cổ đông lớn là người của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Chắc chắn những người gửi tiền hay mua trái phiếu của ngân hàng này sẽ trắng tay như khách hàng của các ngân hàng trước 1975 ở miền Nam.

Đợt đánh tư sản miền Nam lần này sẽ tiếp tục nhằm tới các “đại gia “ khác như ông Bùi Thành Nhơn của Novaland, bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai, bà Nguyễn Thị Như Loan của Quốc Cường Gia Lai, Jonathan Hạnh Nguyễn của Liên Thái Bình Dương...

Lịch sử là sự lặp lại, miền Nam trù phú một lần nữa lại là nạn nhân của miền Bắc tham lam dù ngày nay không còn nghèo đói như trước 1975.

HCA

23/10/2022